

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN CHÍ THANH

ThS. Trần Duy Phước

Phó Hiệu trưởng

Hoạt động khoa học là một trong những nhiệm vụ của trường chính trị cấp tỉnh. Quy chế hoạt động khoa học của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2010 đã nêu rõ: “Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ thường xuyên của tất cả các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các trường chính trị tỉnh, thành phố. Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, tài liệu, phương tiện và các thông tin cần thiết cho cán bộ, giảng viên hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Mỗi đơn vị, cá nhân hoàn thành, hoàn thành vượt mức, hoặc không hoàn thành trách nhiệm nghiên cứu, được lấy làm căn cứ cho việc bình xét, xếp loại các danh hiệu thi đua và danh hiệu giảng viên hàng năm”. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, trong thời gian qua, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã có những cố gắng trong việc tổ chức cho các khoa, phòng và đội ngũ giảng viên tham gia hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Kết quả một số hoạt động

Hội đồng khoa học của nhà trường đã được thành lập và duy trì hoạt động. Hội đồng sinh hoạt quý/lần theo chế độ tập thể, Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch là Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học, Thư ký là Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu,

thành viên là các Phó Hiệu trưởng khác và các trưởng khoa, phòng.

Trong năm 2015, Hội đồng đã sinh hoạt đều đặn và hoạt động có chất lượng. Đã tổ chức nghiệm thu 2 đề tài nghiên cứu khoa học, đó là đề tài “Khảo sát thực trạng xây dựng nông thôn mới tại các xã địa bàn dân tộc thiểu số ở huyện Nam Đông-Tỉnh Thừa Thiên Huế” của Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đề tài “Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện A Lưới” của Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Tổ chức hội thảo khoa học, nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà trường đã phối hợp với Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức hội thảo: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức”. Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh của V.I. Lênin, Khoa Lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo: “Tính cách mạng - khoa học - sáng tạo trong tư tưởng Lênin”. Hoạt động nghiên cứu thực tế, đã tổ chức 1 chuyến nghiên cứu thực tế cấp trường và 2 chuyến nghiên cứu thực tế cấp khoa.

Xuất bản tập san Lý luận - Thực tiễn số 36 nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày nhà trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng bản tin của các trường chính trị” theo nội dung Công



Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại hành chính về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện A Lưới” của Khoa Nhà nước và Pháp luật.

văn 429/HVCTQG-TCT ngày 7/5/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bước đầu nhà trường đã xây dựng và đưa Trang thông tin điện tử vào hoạt động. Nhà trường còn tổ chức sinh hoạt chuyên đề quán triệt các văn bản liên quan chế độ, chính sách về nghiên cứu khoa học; tổ chức triển lãm “Tủ sách pháp luật”, Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11...

Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường bước đầu đã có chuyển biến và khởi sắc, tuy vậy theo yêu cầu của một trường chính trị cấp tỉnh và đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cho tỉnh nhà chưa đáp ứng yêu cầu và còn nhiều hạn chế. Trong đó, thiếu sự chủ động của các đơn vị khoa, phòng; giảng viên chưa quan tâm nhiều đến hoạt động nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu khoa học chưa nhiều, mới dừng ở đề tài cấp khoa, chưa có đề tài cấp tỉnh; cá nhân giảng viên chưa đảm nhận đề tài nghiên cứu khoa học. Hoạt động nghiên

cứu thực tế chưa được chú ý, sáng kiến kinh nghiệm chưa được đẩy mạnh, chất lượng bài viết cho tập san, trang thông tin điện tử còn nghèo nàn, giảng viên còn ngại trong nghiên cứu khoa học.

Nguyên nhân của hạn chế trên, trước hết là do sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, của Hội đồng khoa học chưa quyết liệt nên nhiều kế hoạch hoạt động khoa học của nhà trường trong năm 2015 chỉ mới thực hiện được 50-60%. Đội ngũ giảng viên chưa đầu tư thời gian cho nghiên cứu khoa học; lãnh đạo khoa, phòng chưa quan tâm đúng mức cho hoạt động này.

Giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học

Để hoạt động khoa học của nhà trường đạt hiệu quả hơn trong năm 2016 và những năm tiếp theo, cần thực hiện những giải pháp tích cực:

Trước hết, cần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo khoa,

phòng, đội ngũ giảng viên về hoạt động nghiên cứu khoa học trong trường chính trị là nội dung quan trọng và nhiệm vụ cấp thiết. Hoạt động nghiên cứu khoa học được duy trì và có chất lượng sẽ làm giàu tri thức, thực tiễn cho lãnh đạo và giảng viên. Từ đó công tác giảng dạy mới đạt chất lượng cao được. Kết quả nghiên cứu khoa học sẽ làm cho giảng viên nhất là giảng viên trẻ trưởng thành nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng, đào tạo của nhà trường, góp phần cho việc đào tạo cán bộ của tỉnh. Gắn kết quả hoạt động khoa học với đánh giá thi đua của các đơn vị và cá nhân để qua đó đưa công tác thi đua trong nhà trường được thực hiện một cách toàn diện, thiết thực và công bằng. Thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện, quán triệt các văn bản, trao đổi thông tin liên quan chính sách, chế độ, phương thức hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thứ hai, Hội đồng Khoa học nhà trường cần được kiện toàn, có kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng gắn trách nhiệm với công tác lãnh đạo toàn diện đơn vị mình phụ trách. Trong năm 2016, Hội đồng Khoa học nhà trường sinh hoạt thường xuyên 4 kỳ, chủ trì nghiệm thu các đề tài khoa học, chủ trì các hội thảo khoa học và tổ chức nghiên cứu thực tế.

Thứ ba, xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học phải cụ thể theo từng tháng, quý và cả năm. Trong kế hoạch phải phân công trách nhiệm cho tập thể và từng cá nhân, có quy định thời gian phấn đấu hoàn thành. Trong năm 2016, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức nghiệm thu 4 đề tài cấp cơ sở, tổ chức 2 hội thảo cấp trường; nhiều hội thảo, xêmina cấp khoa; tổ chức 2 đợt đi thực tế cấp trường, và mỗi Khoa có ít nhất 1 đợt đi thực tế. Mỗi giảng viên dành thời gian ít nhất là 15 ngày trong năm để đi thực

tế theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm, xuất bản 3 số Thông tin Lý luận và Thực tiễn, duy trì Trang thông tin điện tử nhà trường phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Thứ tư, mỗi giảng viên phải ý thức được nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đội ngũ giảng viên nhà trường có 33 (02 chuyên viên cao cấp, 07 giảng viên chính). Về chuyên môn, có: 31 thạc sỹ, 03 đang làm nghiên cứu sinh, 03 đang học cao học. Về trình độ chính trị: có 27 cao cấp, 07 trung cấp, 2 cử nhân. Đây thực sự là đội ngũ giàu nhiệt tình và tri thức để đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học góp phần cho công tác giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao cho trường. Ban giám hiệu và Hội đồng Khoa học nhà trường cần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong trường để từng bước nâng cao trình độ và ý thức tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thứ năm, nhà trường đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Hàng năm, trường cân đối ngân sách và các nguồn thu để bố trí kinh phí cho hoạt động này. Phương châm trong bố trí kinh phí là đúng thực chất nội dung công việc, theo đúng quy định của nhà nước về chi tiêu ngân sách và theo kế hoạch đã được phê duyệt. Hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường cũng cần có sự phối hợp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài để tranh thủ khả năng, thế mạnh của họ và phát huy sự hợp tác của nhà trường.

Đẩy mạnh và kết hợp đồng bộ các giải pháp trên đây, đồng thời với quyết tâm của lãnh đạo và đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân viên nhà trường, hoạt động khoa học của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trong năm 2016 và những năm tới hy vọng sẽ đạt nhiều kết quả tốt đẹp./.